



ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญามอบตัว
ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การทำสัญญา เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ในส่วนที่รับสมัครและสอบคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการทำสัญญามอบตัว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ บุคคลภายนอก (หญิง) ผู้สอบคัดเลือกได้ (ตัวจริง) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลาออก จำนวน ๑ คน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญามอบตัวทดแทนผู้สอบคัดเลือกได้ (ตัวจริง) ดังต่อไปนี้

สอบได้สำรอง ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล
๔	๑๒๐๔๙๐๗	พิชชา รองเหลือ

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ดังนี้

รายงานตัวและลงลายมือชื่อรับทราบด้วยตนเอง และเข้าทำสัญญามอบตัว พร้อมผู้ค้ำประกัน ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


เงื่อนไข

ผู้ไม่มาทำสัญญามอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ เว้นแต่ผู้ใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามกำหนด ต้องแจ้งให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กำหนดให้ทำสัญญาดังกล่าว เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ตัดสิทธิผู้นั้น และให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ลำดับถัดไป เข้าทำสัญญามอบตัวแทน และกรณีหากตรวจพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง มีประวัติหรือความประพฤติ ขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ หรือผลการตรวจโรค ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ แพทย์ลงความเห็นว่ายึดต่อการเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือพบในภายหลังว่าหลักฐานในการยื่นสมัคร ไม่ถูกต้องหรือขาดคุณสมบัติ ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และระเบียบการทั่วไปในการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ จะถือว่าหมดสิทธิในการเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของผู้สอบเอง จะอ้างว่าไม่ทราบ หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้

อนึ่ง ผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจฉบับนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบผลการยื่นอุทธรณ์ หรือพ้นกำหนด ๙๐ วัน ที่ได้ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่มีได้รับผลอุทธรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจโท


(ปิยะ อุทาโย)

ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ